

Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2023

Số: /BC-HĐND

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Thực hiện Điều 59 Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và Chương trình giám sát của Thường trực HĐND thành phố, Ban Văn hóa - Xã hội đã xây dựng Chương trình giám sát năm 2023 số 171/CTr-HĐND ngày 29/12/2022 và cụ thể hóa thành kế hoạch hàng quý, 6 tháng và cả năm. Theo đó, trong năm 2023 Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức hơn **50** cuộc giám sát, kiểm tra thực tế và làm việc với các cơ quan, đơn vị để giám sát các vấn đề được nêu trong các Nghị quyết của HĐND thành phố¹ và những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri liên quan đến lĩnh vực giám sát của Ban.

1. Một số hoạt động nổi bật

Trong năm 2023 Ban Văn hóa - Xã hội đã tham mưu triển khai thực hiện được nhiều chương trình, hoạt động giám sát, cụ thể:

- Ban hành Kế hoạch số 170/KH-VHXXH ngày 29/12/2022 về giám sát công tác chăm lo đời sống của người dân trước Tết Nguyên đán Quý Mão. Qua giám sát, làm việc với một số đơn vị, Ban đã tham mưu Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo UBND thành phố trong việc chăm lo, trợ giúp xã hội đối với người có công, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và công tác quan tâm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với các Ban trong việc giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Qua đó, đã đề xuất nhiều nội dung để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, nhất là dịp lễ, tết và mùa cao điểm về du lịch nhằm

¹ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2023, Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Thông báo số 21/TB-HĐND ngày 27/7/2023 về kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến thành phố.

- Tham mưu Thường trực HĐND thành phố trong việc phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị thành phố Đà Nẵng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Qua Hội nghị đã có nhiều cử tri đại diện cho công nhân lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đề đạt nhiều mong muốn, kiến nghị đối với thành phố và trung ương. Đồng thời những kiến nghị cũng được các sở, ngành có liên quan, UBND thành phố, các vị đại biểu Quốc hội trao đổi, trả lời, làm rõ.

- Tham mưu Thường trực HĐND thành phố trong việc phối hợp với UBND thành phố, Thành Đoàn và các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn đối thoại của lãnh đạo thành phố với trẻ em năm 2023. Tại Diễn đàn, đã có nhiều ý kiến, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của trẻ em; qua đó đã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các em thực hiện các quyền của mình.

- Tham mưu Thường trực HĐND thành phố Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Hội đồng nhân dân với nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Hội nghị nhằm phát huy vai trò, vị trí của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, đồng hành, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng nông dân trở thành lực lượng lao động tiên tiến, nòng cốt, phù hợp với đặc thù của thành phố theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp với quy mô phù hợp, hiện đại, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hướng đến nông nghiệp chất lượng cao.

- Tham mưu Thường trực HĐND thành phố tại Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ năm đối với các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể như: Chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; chính sách hỗ trợ cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; nhà ở xã hội; chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn thành phố; đầu tư trang thiết bị cho các trung tâm văn hóa thể thao quận, huyện, phường, xã, nhà sinh hoạt cộng đồng, công viên, vườn dạo trong khu dân cư.

2. Về hoạt động giám sát

Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện các nội dung giám sát theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố về Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 của HĐND thành phố; Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2023; Thông báo số 21/TB-HĐND ngày 27/7/2023 về việc kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; và tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố, các cam kết chất vấn, các kết

luận của Thường trực HĐND thành phố và kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri sau các kỳ họp HĐND thành phố.

2.1. Về giám sát chuyên đề

- Tham mưu, giám sát công tác tổ chức các hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố. Qua đó thấy được hoạt động lễ hội và tổ chức biểu diễn nghệ thuật của thành phố có nhiều khởi sắc, phát triển đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống được bảo tồn, phát huy giá trị, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của thành phố, mở rộng giao lưu, hợp tác và hội nhập, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tham mưu Kế hoạch số 21/KH-VHXXH ngày 03/3/2023 về giám sát công tác bảo tồn, quản lý, khai thác hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, giáo dục truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, công trình có giá trị tiêu biểu của thành phố; có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thống đặc sắc của địa phương để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người, gắn với phục vụ phát triển du lịch, giáo dục truyền thống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Ban Văn hóa - Xã hội đã tham mưu Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 20/4/2023 của Thường trực HĐND thành phố giám sát chuyên đề “Về việc bố trí các công trình hạ tầng xã hội theo quy hoạch được phê duyệt tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc với 04 chủ đầu tư các dự án: Khu Đô thị công nghệ FPT, Khu Đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, Khu Đô thị Nam Việt Á, Khu Đô thị Golden Hills City và một số sở, ngành có liên quan. Qua giám sát, nhằm đề xuất các giải pháp đẩy nhanh các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu chậm triển khai, để đồng bộ theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu bức thiết dân sinh, phục vụ phát triển hạ tầng xã hội thành phố. Báo cáo kết quả giám sát trình tại Kỳ họp giữa năm 2023 HĐND thành phố, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tham mưu Kế hoạch số 55/KH-VHXXH ngày 20/4/2023 về việc triển khai, khai thác, phát triển điểm đến, sản phẩm dịch vụ trên tuyến du lịch đường thủy nội địa và đầu tư phát triển vận tải hành khách đường thủy nội địa và bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025. Qua giám sát, nhận thấy du lịch đường thủy đang trong tình trạng khai thác chưa đạt hiệu quả như mong muốn, nguồn thu không cao, các sản phẩm du lịch đường sông còn khá nghèo nàn do hiện nay mới chỉ tập trung khai thác loại hình du thuyền đêm trên sông Hàn, chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa được đầu tư đồng bộ. Từ đó, Ban đã kiến nghị, đề xuất Thường trực HĐND thành phố một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, giáo dục truyền thống trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.

- Bên cạnh đó, Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã tham gia các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố², Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố³.

Nhìn chung, việc triển khai các hoạt động giám sát đảm bảo đúng quy định pháp luật; các hoạt động được triển khai kịp thời, đúng tiến độ kế hoạch đề ra, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội tham gia cơ bản đầy đủ những hoạt động giám sát chuyên đề theo kế hoạch của Ban. Ban đã chú trọng cải tiến phương pháp giám sát, tiếp cận đánh giá thông tin giám sát để kịp thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề vướng mắc, phát sinh, những vấn đề cần được các cơ quan hữu quan quan tâm thường xuyên... Qua đó, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát chuyên đề.

2.2. Về các hoạt động giám sát khác

- *Giám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố*: Chủ trì, tham mưu thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 17/02/2023 của Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Ban đã chủ trì giám sát tại **09** phường⁴ về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Qua đó, cơ bản nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, tổng hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương chuyên UBND thành phố để xem xét, xử lý và trả lời cho địa phương.

- Chủ động, tập trung giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” tại các cơ quan, đơn vị.

- Trong năm 2023 đã tiến hành giám sát, làm việc với các đơn vị sự nghiệp như: Nhà hát Trưng Vương; Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố; Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao Đà Nẵng; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố; Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3; Cơ sở xã hội Bầu Bàng; Bảo tàng thành phố; Trường Cao đẳng nghề thành phố. Sau buổi làm việc đã ban hành văn bản kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và các

² Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố; Việc thực hiện các quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; Tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao, dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố.

³ Chuyên đề về tiến độ triển khai thực hiện, xử lý đối với các dự án có thời gian bố trí vốn quá thời gian quy định theo Luật Đầu tư công; chuyên đề về công tác quản lý thị trường, bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; chuyên đề việc triển khai thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước; chuyên đề công tác quản lý, sử dụng vỉa hè các tuyến đường: Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Quốc Toản, Hùng Vương, Yên Bái, Lê Hồng Phong, Thái Phiên trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ...

⁴ UBND các phường: An Khê, Bình Thuận, An Hải Bắc, Hòa Hải, Thanh Bình, An Hải Tây, Vĩnh Trung, Hòa Khê, Hòa Thọ Đông.

đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

- *Về lĩnh vực y tế:* Giám sát công tác phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó nổi cộm là dịch sốt xuất huyết, tay-chân-miệng, đau mắt đỏ; tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, động lực về y tế⁵. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân theo Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm...trên địa bàn thành phố.

- *Về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội:* Giám sát việc thực hiện chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”; công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh trên địa bàn thành phố theo Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025; việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2020-2025. Về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố (Việc thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố thay cho Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND; việc triển khai thực hiện các Đề án trên lĩnh vực: Đề án dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động; Đề án Phát triển nguồn nhân lực cho khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kế hoạch chương trình “Có việc làm” của thành phố; Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045...). Giám sát tiến độ các công trình động lực, trọng điểm trên lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội⁶.

- *Về lĩnh vực văn hóa và thể thao:* Giám sát chuyên đề về công tác đầu tư, quản lý, sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các quận, huyện; công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng; việc triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; việc triển khai thực hiện Đề án 3460/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND thành phố về “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030”; giám sát tiến độ các công trình động lực, trọng điểm trên lĩnh vực văn hóa⁷.

⁵ Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi (nâng từ 600 giường lên 1.000 giường), Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng; Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng).

⁶ Dự án Chung cư xã hội dành cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên..

⁷ Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng và Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2)

- Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Giám sát tình hình khắc phục những vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị dạy học theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018; tiến độ điều chỉnh Đề án Nâng cấp, xây dựng trường học giai đoạn 2021-2025; việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình trường học, mua sắm bàn ghế, trang thiết bị ở các bậc học; việc thực hiện mục tiêu dạy học 02 buổi/ngày (đặc biệt tại quận Liên Chiểu).

- Ngoài các hoạt động nêu trên, trong năm 2023, Ban đã tham gia cùng Thường trực HĐND thành phố; chủ động phối hợp với các Ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của HĐND thành phố. Phối hợp trong hoạt động giám sát với UBMTTQVN thành phố. Từng thành viên Ban đã tham dự tiếp công dân hàng tháng tại đơn vị bầu cử theo quy định. Tham gia hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND, tổ chức các buổi đi kiểm tra thực tế đối với các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương nơi ứng cử. Tham mưu Thường trực HĐND thành phố xem xét, xử lý các đơn, thư gửi đến Thường trực HĐND thành phố thuộc lĩnh vực Ban; lãnh đạo Ban tham gia tiếp công dân theo lịch của Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo Ban tham gia các phiên họp thường kỳ, hội ý hàng tuần và các cuộc họp khác của Thường trực HĐND thành phố; Tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên đề do Trung ương và thành phố tổ chức;...

- Lãnh đạo và các thành viên Ban tích cực tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm do Thường trực HĐND thành phố phân công tham dự hoặc do UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan mời. Ban đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng đoàn, Thường trực HĐND giao; tham gia góp ý các dự án Luật, trong đó có Luật Đất đai sửa đổi; Luật Nhà ở;... do Đoàn ĐBQH thực hiện...

3. Về hoạt động thẩm tra

Trong năm 2023, Ban đã chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ 11, Kỳ họp thứ 12, Kỳ họp chuyên đề thứ 14 nhiệm kỳ 2021-2026 liên quan đến lĩnh vực Ban Văn hóa - Xã hội, cụ thể:

- Tại Kỳ họp thứ 11 (Chuyên đề) của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Thẩm tra, trình HĐND thành phố quyết định về chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn; chủ trương đầu tư Dự án Trường liên cấp TH-THCS Hòa Thuận Đông và mở rộng K149 Lê Đình Lý; chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 (tại Phong Lệ) - Giai đoạn 1.

- Tại Kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Thẩm tra, trình HĐND thành phố quyết định về quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp các ngày kỷ niệm, tháng hành động hàng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố Quy định mức

tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quy định cụ thể mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông của thành phố Đà Nẵng; quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2023-2024; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2023 - 2024; chủ trương đầu tư dự án Khu công viên phía Tây Đền thờ Thoại Ngọc Hầu; chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao kết hợp biểu diễn đa năng phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên khu vực phía Tây thành phố.

- Tại Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Thẩm tra trình HĐND thành phố quyết định về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

4. Đánh giá chung

- Với khối lượng công việc khá nhiều, tuy nhiên Ban Văn hóa - Xã hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh do Đảng đoàn, Thường trực HĐND thành phố phân công trong việc thẩm tra, giám sát, tham gia ý kiến. Thường trực Ban đã luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động điều hành; các thành viên của Ban đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong hoạt động chung của Ban. Ban đã phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND thành phố trên các lĩnh vực liên quan. Công tác thẩm tra được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, đi vào trọng tâm, trọng điểm, chất lượng báo cáo thẩm tra ngày càng được nâng cao. Ban luôn chủ động thu thập, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, các văn bản pháp luật liên quan trong tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, có kiểm tra thực tế, tham vấn ý kiến chuyên gia về vấn đề giám sát; nhiều nội dung mang tính phản biện cao, qua đó có kiến nghị trực tiếp hoặc báo cáo Thường trực HĐND thành phố có ý kiến với UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, kết luận của Thường trực HĐND thành phố, việc thực hiện cam kết chất vấn, ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định: nhiều vấn đề giám sát, kiến nghị nhưng các cơ quan, đơn vị còn chậm triển khai thực hiện trên thực tế; việc cung cấp thông tin từ một số đơn vị được giám sát còn chưa đảm bảo chất lượng cũng ảnh hưởng đến chất lượng giám sát của Ban; nhiều nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong cùng thời điểm nên công tác giám sát đôi lúc còn chưa chuyên sâu và kịp thời; việc theo dõi, đôn đốc, tổ chức hậu giám sát các đơn vị thực hiện kiến nghị giám sát chưa thường

xuyên. Trong bối cảnh thành phố thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị, song với số lượng biên chế lãnh đạo Ban chuyên trách và bộ phận tham mưu giúp việc của Ban rất mỏng là một khó khăn rất lớn cho Ban trong hoạt động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tham mưu giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

2. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, các cam kết chất vấn, các kết luận của Thường trực HĐND thành phố, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri sau các kỳ họp HĐND thành phố; chương trình HĐND thành phố với cử tri; Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề...

3. Giám sát chuyên đề về “Công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tại các làng nghề trên địa bàn thành phố”.

4. Giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

5. Giám sát tiến độ thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố; công tác trùng tu tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử⁸, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố; triển khai khởi công dự án Bảo tàng điêu khắc Chăm (cơ sở 2) - giai đoạn 1; tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải giai đoạn 2; Công viên 29/3; Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn; Trường Trung học Phổ thông Hòa Vang (cơ sở 2).

6. Tiếp tục giám sát việc triển khai Đề án “Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhất là việc tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đối với lớp 5,9,12 và công tác mua sắm thiết bị dạy học bảo đảm danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

7. Giám sát công tác chuẩn bị, triển khai năm học mới 2024-2025; tiếp tục giám sát việc triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025.

8. Tiếp tục giám sát công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ chữa bệnh cho nhân dân, việc thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, nhằm tháo gỡ những

⁸ Di tích Chăm Phong Lệ; Nghĩa trũng Hòa Vang; Đình làng: Túy Loan, Dương Lâm, Vân Dương, Nại Nam, Hòa Mỹ; Nhà thờ làng Quan Châu...

điểm nghẽn trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

9. Tiếp tục giám sát thực hiện các chương trình Thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có” theo chuẩn mới. Giám sát việc triển khai Đề án “Phát triển nguồn nhân lực cho khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

10. Chủ động phối hợp chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2024, các kỳ họp chuyên đề (nếu có); thực hiện thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp theo lĩnh vực phụ trách.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Ban Văn hóa - Xã hội kính trình HĐND thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND (báo cáo);
- Các thành viên Ban VH-XH;
- LĐVP phụ trách;
- Lưu: VT, CTHĐ.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đình Khánh Vân